

## แนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.พ. 2567

ที่ ศธ 04001/ว1118 ลงวันที่ 21 กพ 2567 เรื่อง  
แนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๑๑๑๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๔๒๒

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มการรายงาน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๔๒๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ให้ต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ และหักเงินเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมิเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๓๐

๓. ให้สถานีแก้หนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด กำกับดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีปัญหาในการชำระหนี้ โดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือสถาบันการเงินอื่นในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. กรณีผู้ที่มีหนี้สินและต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้สถานีแก้หนี้ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้เชิญเจ้าหน้าที่ทุกรายร่วมเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านตามสายงาน) และให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสรุปรวบรวมนำเสนอรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้) ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และให้รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๔ โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานสถานีแก้หนี้ : รายเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ <https://debtclinic.obec.go.th> เพื่อสรุปรวบรวมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ภัทรกันท์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๔

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน